



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 19 เดือนตุลาคม หน้า 5

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



‘9 คุณธรรม’นำชีวิตสุข หลักคิดจาก‘คำพ่อสอน’

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทย ต่างพร้อมใจกันเคารพยกย่องพระองค์ในฐานะ “พ่อของแผ่นดิน” จากหลากหลายโครงการในพระราชดำริของพระองค์ซึ่งมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารดีขึ้น นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมี “พระบรมราโชวาท-พระราชดำรัส” พระราชทานแก่คณะบุคคลในโอกาสต่างๆ อันถือเป็น..

“คำสอน” ทรงคุณค่ายิ่ง!!!

แม้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” จะเสด็จสวรรคตแล้ว แต่ “คำสอน” ของพระองค์ จะยังคงอยู่ในใจคนไทยตลอดไป “สื่อบแนวหน้า” จึงขอรวบรวมบางส่วนจากพระบรมราโชวาท-พระราชดำรัส ในหัวข้อเกี่ยวกับ “คุณธรรมประจำตน” มาไว้ ณ ที่นี้ ด้วยมุ่งหวังให้เป็นดัง..

“แสงประทีป” นำทางชีวิต!!!

1.ความประหยัด

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

(พระราชดำรัสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2502)

2.ความเพียรและอดทน

“การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 27 มีนาคม 2523)

3.ความมีระเบียบวินัย

“คนที่มีระเบียบวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อตัวเอง เป็นผู้ที่มีความสำเร็จในอนาคต อันนี้ เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคนใดมีระเบียบวินัยในร่างกาย คือได้ทำอะไรที่มีความสำเร็จ คือหาสิ่งที่ตัวกำลังมุ่งที่จะปฏิบัติการปฏิบัติด้วยความมีระเบียบวินัย การปฏิบัตินั้นสำเร็จอันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าวเมื่อตะกี้ ก็คือระเบียบในใจ นั่นก็คือการกระทำอะไร ทำต้องคิด เมื่อมีระเบียบในความคิด คือมีเหตุผล สิ่งใดที่คิดก็คิดออก สมมุติว่าเราคิดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วไปคิดถึงเรื่องที่สาม เรื่องที่สี่ เรื่องที่สามสี่เรื่องนี้ก็ไม่มี ความ



สำเร็จแน่นอนเพราะว่ามันฟังชาน ฉะนั้นต้องมีระเบียบในความคิด ที่เรียกว่าระเบียบในใจหรือวินัยในความคิด”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา 10 กันยายน 2524)

4. ความซื่อสัตย์สุจริต

“คนที่ไม่มีความสุขจิต คนที่ไม่มี ความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรคประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุขจิตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)

5. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

“การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด ความฉลาดรู้ คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้ มีข้อปฏิบัติที่น่ายึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิ่งใดให้รู้จริง ควรจะให้ศึกษาให้ตลอด ครอบคลุมทุกแง่มุม ไม่ใช่เรียนรู้นิดๆเพียงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะบางแง่มุม

อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ คือต้องพิจารณา ศึกษาเรื่องนั้นๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจ ตามอำนาจความเห็นชอบของอคติ ไม่ว่าจะ เป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชัง มิฉะนั้น ความรู้ที่เกิดขึ้น จะไม่เป็นความรู้แท้ หากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอำพรางไว้ หรือที่ฉลาดเคลื่อนวิปริตไปต่างๆ จะนำไปใช้ประโยชน์จริงๆ โดยปราศจากโทษไม่ได้”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22 มิถุนายน 2524)

6. ความเมตตาเอื้อเฟื้อ

“สังคมนใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่”

(พระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 31 มีนาคม 2538)

7. ความมีสติ

“หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2535)

8. ความสามัคคี

“ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจขัดแย้งซึ่งกันและกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกันเสีย และหาทางออก โดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของมนุษย์”

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่หมู่บ้านตัวอย่างโครงการไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี 25 พฤษภาคม 2513)

9. ความพอเพียง

“คนเรากล้าพอใจในความต้องการที่มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็คืออยู่เป็นสุข”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541)

“9 ข้อคิด 9 คุณธรรม” จากพระราชดำรัส-พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นคำสอนที่ “เป็นมงคล” แก่ชีวิต หากผู้ใดนำมาไปประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัย ย่อมทำให้มีแต่ความ..

เจริญรุ่งเรือง..ร่มเย็นเป็นสุข!!!

SCOOP@NAEWNA.COM